

**THÔNG TIN NỘI BỘ**  
(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2024)

-----

**KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  
(7/5/1954 - 7/5/2024) VÀ 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH  
HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC,  
DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI  
(19/5/1890 - 19/5/2024) !**

**NỘI DUNG**

**I- Chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự  
nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.**

**II- Phan Thiết: 49 năm chuyển mình phát triển khởi sắc.**

**III- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN  
của thành phố tháng 4/2024.**

**IV- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  
phong cách Hồ Chí Minh.**

**V- Một số hoạt động của thành phố.**

**VI- Văn bản mới.**

## I. CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thông tin nội bộ xin trích giới thiệu nội dung bài viết *“Chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”* của **ĐẠI TÁ, TS. THÁI DOÃN TUỐC** - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được đăng trên website Tạp chí Tuyên giáo.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; trong đó, bài học về xây dựng, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến thắng có vai trò quan trọng, quyết định, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh giành thắng lợi, đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

### NHỮNG BÀI HỌC QUÝ BÁU

Với dã tâm tiêu diệt chủ lực của Việt Minh, thực dân Pháp đã tập trung cao độ binh lực và vũ khí, trang bị để xây dựng Điện Biên Phủ trở thành pháo đài “bất khả chiến bại”, quân số trên 16 vạn, có nhiều kinh nghiệm chiến trường, thiện chiến, vũ khí trang bị tốt, đủ các thành phần, lực lượng, cùng Bộ Chỉ huy gồm các sĩ quan được đào tạo bài bản, do Đại tá Đờ Cát làm Tư lệnh. Trong khi đó, ta tuy có ưu thế về quân số và súng pháo, nhưng Chiến dịch Điện Biên Phủ (Chiến dịch) là lần đầu tiên hành chiến đấu hiệp đồng binh chủng trên quy mô lớn mà chưa qua diễn tập. Công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu gặp muôn vàn khó khăn thử thách, nhất là khi thay đổi phương châm tác chiến và giữa các giai đoạn của Chiến dịch. Điều này tác động trực tiếp đến niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến đấu và xuất hiện tư tưởng hoang mang, dao động, hoài nghi khả năng thành công của Chiến dịch trong cán bộ, chiến sĩ.

Trước tình hình đó, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Mặt trận và Bộ chỉ huy Chiến dịch đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến thắng cho bộ đội, góp phần quan trọng làm nên kỳ tích “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Theo đó, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

*Thứ nhất*, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác xây dựng, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến thắng cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Trên cơ sở nắm vững tình hình chiến trường, tương quan lực lượng địch - ta và chủ trương, quan điểm, mục tiêu, quyết tâm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng cục Chính trị ban hành các Chỉ thị về công tác đảng, công tác chính trị trong Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 (ngày 27/11/1953) và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (ngày 16/1/1954). Trong đó, xác định mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp công tác lãnh đạo tư tưởng theo các tình huống, nhằm chuẩn bị tư tưởng và mọi mặt khác để làm cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao với tinh thần dũng cảm hơn, kiên quyết hơn, phấn khởi hơn. Ngay sau đó, ngày 16/12/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh mặt trận đã ra Lệnh động viên gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Điện Biên Phủ với yêu cầu: “Chúng ta phải sửa đường, khắc phục khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu, chịu đói chịu rét, trèo đèo lội suối, đi xa vác nặng, tìm đến trận sào huyết của quân địch để tiêu diệt chúng, để giải phóng đồng bào ta... nhất định chúng ta sẽ chiến thắng uân địch. Các đồng chí hãy dũng cảm tiến lên!”. Đặc biệt, nhân dịp 22/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng mỗi đại đoàn, mỗi liên khu một lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng làm giải thưởng luân lưu. Lá cờ đã trở thành biểu tượng

thiên liêng, ngọn đuốc soi đường; là động lực, sức mạnh nội sinh to lớn, cổ vũ, động viên, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến thắng cho các đơn vị anh dũng chiến đấu đi đến thắng lợi.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chính quân về chính trị để nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp, tinh thần, ý chí, quyết tâm chiến đấu và niềm tin về thắng lợi của Chiến dịch. Cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để họ nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn, mục đích, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến dịch đối với tình hình quân sự, chính trị ở Đông Dương, đối với sự trưởng thành của Quân đội ta, cũng như đối với công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới v.v.. Tổ chức hội nghị chi bộ để tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương của trên và sự cần thiết phải thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” là để bảo đảm thắng lợi và khắc phục triệt để những biểu hiện tinh thần hoang mang, dao động, tư tưởng đề cao địch, hoài nghi khả năng thành công của Chiến dịch. Kịp thời ra nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng, làm cho mọi người thông suốt về tư tưởng, tinh thần, củng cố niềm tin, luôn “nâng cao và giữ vững quyết tâm, triệt để chấp hành mệnh lệnh, ra sức học tập kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm...” để hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao.

*Thứ hai*, chú trọng công tác cổ động chiến trường và bồi dưỡng khát vọng công hiến, hy sinh cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức đảng và cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm, coi trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giáo dục nâng cao ý thức cổ động chiến trường cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia Chiến dịch. Đây

mạnh tuyên truyền những thắng lợi của ta và khó khăn, nguy khốn của địch; những thành tích của tập thể, cá nhân, tấm gương anh dũng trong khắc phục, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bằng nhiều hình thức phong phú, như: Tuyên truyền tin chiến thắng, khẩu hiệu hành động, viết thư động viên khuyến khích lẫn nhau, sinh hoạt “Tâm giao”, văn hóa, văn nghệ; bồi dưỡng hạt nhân nòng cốt, điển hình tiên tiến để truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chiến đấu; phát động phong trào thi đua giành cờ Quyết chiến - Quyết thắng; tặng Huy hiệu Bác Hồ hay tổ chức kết nạp Đảng ngay tại chiến hào, v.v. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng tinh thần “đề cao quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, quân đội và Đảng”, làm cho mọi người nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào khi được sống, chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu tiêu diệt quân thù, với tinh thần quả cảm “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó, trực tiếp tác động đến tâm tư, tình cảm, làm rung động trái tim, khơi óc, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ vững tin vào tổ chức, đơn vị, không ngừng phấn đấu, rèn luyện ý chí, quyết tâm chiến đấu để được góp công sức của mình vào thắng lợi của Chiến dịch, tiêu biểu như: Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Bé Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, v.v..

*Thứ ba*, kiên quyết đấu tranh, kịp thời khắc phục tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực và sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy mặt trận luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những biểu hiện hoang mang, dao động, ngại khó khăn, gian khổ, ngại chiến đấu dài ngày của bộ đội, nhất là khi thay đổi

phương châm tác chiến. Chủ động mở các đợt sinh hoạt chính trị, phát động cuộc đấu tranh chống hữu khuynh, tiêu cực sâu rộng trong tất cả các đơn vị; tiến hành từ trong Đảng, trong cán bộ ra đến quần chúng, chiến sĩ; bắt đầu từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên với tinh thần đề cao tự phê bình và phê bình, trung thực, thẳng thắn, cấp trên làm gương cho cấp dưới, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhau, nhất là ý kiến của cấp dưới. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh “chống tư tưởng chủ quan, khinh địch, chủ quan tự mãn, chấp hành mệnh lệnh không nghiêm sau đợt 1 và đợt 2 của Chiến dịch; đặc biệt là chống tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực sau đợt 2 cho đến ngày tổng công kích”. Qua đó, làm chuyển biến căn bản về tư tưởng và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy đề cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, Quân đội và kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm, “vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ, giành toàn thắng cho chiến dịch này”.

## **Ý NGHĨA TO LỚN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA**

70 năm trôi qua, tình hình, cục diện thế giới, khu vực và trong nước đã đổi thay rất nhiều, nhưng giá trị và tính thời sự của bài học về xây dựng, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa sâu sắc đối với xây dựng niềm tin, ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh hiện nay.

*Một là*, kiên định và tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững quan

điểm, mục tiêu, nội dung bảo vệ Tổ quốc được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong hình mới; quan điểm, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” và “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, v.v.. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, điều kiện mới và chức năng, nhiệm vụ của Quân đội để không ngừng nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện giáo dục mục tiêu, lý tưởng, đường lối, quan điểm bảo vệ Tổ quốc của Đảng, khát vọng phát triển đất nước của dân tộc. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của tổ chức chỉ huy cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các

hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng phù hợp với đặc điểm, khả năng, trình độ của cán bộ, chiến sĩ, theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và chính sách, quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội với công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời chấn chỉnh biểu hiện tư tưởng lệch lạc và sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế về công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng, củng cố niềm tin vào sự thành công của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

*Hai là*, tiếp tục cụ thể hóa nội dung bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa vào các phong trào thi đua Quyết thắng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chủ động, lồng ghép sáng tạo nội dung, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa vào các phong trào thi đua Quyết thắng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sát thực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” gắn với phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để các cơ quan, đơn vị học tập, làm theo. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, tạo động lực to lớn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Không ngừng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thực hiện mong muốn, quyết tâm được đem hết tinh thần và nghị lực, đạo đức và tài năng, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung” trong xây dựng Quân đội. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị, nhất là những



tấm gương anh hùng đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

*Ba là*, tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phản động và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quá trình thực hiện mục tiêu, nội dung bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm trong “chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò đối ngoại quân sự trong nâng cao năng lực dự báo diễn biến tình hình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, bệnh thành tích, không dám xử lý sai phạm; thiếu gương mẫu, xa rời quần chúng; nói nhiều làm ít, nói nhưng không làm, làm không đến nơi đến chốn, v.v.. Chủ động nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, “kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ”.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ phải thấu suốt các mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm, phương châm “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa;

phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến”; “Bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; chủ động phòng ngừa; ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch” và mà Đảng ta đã xác định. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, trình độ lý luận chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và thành công của công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

## **II- PHAN THIẾT: 49 NĂM CHUYÊN MINH PHÁT TRIỂN KHỎI SẮC**

Trang sử hào hùng về lịch sử đấu tranh và giải phóng quê hương Phan Thiết, Bình Thuận cách đây 49 năm về trước còn ghi rõ: Hoà chung với khí thế thần tốc của Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 trên cả nước, Quân dân Bình Thuận đã phối hợp với lực lượng chủ lực tấn công tiêu diệt địch tại địa phương. Khi thời cơ cách mạng đã đến, trên cơ sở phân tích tương quan lực lượng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; Đảng bộ Thị xã Phan Thiết lúc bấy giờ đã chỉ đạo toàn quân, toàn dân thị xã nhất tề đứng lên làm cuộc tổng tiến công đánh vào tận sào huyệt của địch để nhanh chóng giải phóng Thị xã. Ngày 16/4/1975, được tin Thị xã Phan Rang được giải phóng, các lực

lượng vũ trang Bình Thuận thừa thắng xông lên diệt đồn Tân An, các khu Phú Hội, Đại Năm, Xuân Phong, dồn địch đến gần Trinh Tường. Trong nội đô thị xã Phan Thiết, các đảng viên và cơ sở của ta hướng dẫn quần chúng sẵn sàng nổi dậy, phối hợp với lực lượng bên ngoài để giải phóng Phan Thiết.

Đúng 20 giờ ngày 18/4/1975, quân ta tấn công vào Phan Thiết với 3 mũi tiến công: Mũi chủ yếu theo đường 1 đánh vào tiểu khu tòa hành chính rồi theo đường Bình Hưng thọc xuống chặn cửa biển Thương Chánh; mũi thứ hai từ Phú Long theo đường Phước Thiện Xuân vòng xuống Phú Hải đánh chiếm Lầu Ông Hoàng chặn địch rút chạy về Mũi Né; mũi thứ ba lách tất cả các mục tiêu trong thị xã theo đường 1 thọc lên đánh chiếm cảng Êsêpic. Khi xe tăng của ta xông vào cổng sở chỉ huy tiểu khu và tòa hành chính, địch hoảng hốt tháo chạy tán loạn. Sáng ngày 19/4/1975, Ủy ban quân quản vào tiếp quản, Phan Thiết hoàn toàn được giải phóng và tiếp tục góp phần cùng lực lượng cả nước tiến quân vào Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc lập, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã thắng lợi hoàn toàn.

Từ ấy, gần một nửa thế kỷ đã trôi qua, một chặng đường cũng chưa phải là dài, thời cơ, thuận lợi xuất hiện nhiều; song khó khăn, thử thách cũng không phải là ít, đan xen và quện chặt lấy nhau; con đường đi tới phía trước chưa có sẵn một mô hình. Trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phan Thiết đã luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất trong những năm tháng kháng chiến đầy gian nguy, ác liệt trước đây, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu khắc phục những hậu quả nặng nề của

chiến tranh và chế độ cũ để lại. Từng bước tiến hành công cuộc cải tạo và xây dựng quê hương theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn với tinh thần vừa làm, vừa tìm tòi, học hỏi.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang đó, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng, Đảng bộ thành phố đã nhiều năm trăn trở và tìm những bước đi cụ thể, đề ra những chủ trương sát thực tế, hợp lòng dân, tranh thủ được các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng, tạo được những bước phá đi lên. Sau gần 38 năm đổi mới, đặc biệt từ sau khi thành phố Phan Thiết trở thành đô thị loại III năm 1999 rồi đến loại II năm 2009, Đảng bộ thành phố đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đã làm được nhiều việc có ý nghĩa sâu sắc, tạo được bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Điểm nổi bật của thành phố trong những năm qua là tiềm năng và lợi thế được khai thác ngày càng tốt hơn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành dịch vụ, thương mại phát triển phong phú, đa dạng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khá của thành phố. Trong đó, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định Khu du lịch quốc gia Mũi Né xứng tầm là điểm đến “An toàn - thân thiện - hấp dẫn” và có tên trên bản đồ du lịch thế giới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có chuyển biến tiến bộ, các trường học trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư xây mới, bổ sung đầy đủ trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển, đa dạng hoá công tác

chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ tốt yêu cầu cho mọi tầng lớp Nhân dân; các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia đều thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu so với yêu cầu. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân. Chế độ chính sách người có công, chính sách xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tiếp tục mở rộng. Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân nhìn chung được ổn định, một bộ phận được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của người dân Phan Thiết là 63,8 triệu đồng/người/năm. Khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Bộ mặt xã hội, đô thị và nông thôn có sự thay đổi mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường và củng cố, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tại địa phương...

Cùng với quá trình đô thị hóa, thành phố tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng theo các tiêu chí đô thị loại I; công tác quy hoạch, giải toả đền bù, tái định cư cùng với nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai tạo điểm nhấn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở thuận lợi cho việc Phan Thiết phát triển du lịch trở thành một trong trụ cột kinh tế. Các Khu du lịch, thương mại, dịch vụ cao cấp Hàm Tiến - Mũi Né, Khu du lịch NovaWorld Tiến Thành, Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết hay như Khu công nghiệp Phan Thiết, Khu đô thị Bắc Phan Thiết, đường tránh Phan Thiết, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đường Võ Nguyên Giáp, các đại lộ Lê Duẩn, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt, công trình công viên biển Thương Chánh,

hồ Văn Thánh đã được đưa vào sử dụng; các công trình đang và sẽ tiếp tục đầu tư như dự án sân bay Phan Thiết; tuyến đường Hàm Kiệm - Tiên Thành, công trình Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn, công trình Kè sông Cà Ty, Chung cư Cà Ty, cầu Văn Thánh, công trình sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng, công viên sinh thái Hùng Vương... sẽ làm cho thành phố Phan Thiết ngày càng phát triển mạnh mẽ, khởi sắc hơn.

Trong thời gian đến, thành phố Phan Thiết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt các tiêu chí đô thị loại I, đồng thời chuyển dịch kinh tế theo đúng cơ cấu đã đề ra là Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp, trong đó triển khai quyết liệt hơn nữa việc thực hiện cơ cấu lại kinh tế, chủ yếu tập trung 3 nội dung trọng tâm: Cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thực hiện cải cách hành chính toàn diện, hoạt động hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng các cụm công nghiệp; thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng du lịch sinh thái. Đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của địa phương, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với những thành tựu đã đạt được với những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương suốt 49 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Phan Thiết tiếp tục phát huy truyền thống các mạng, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào ý chí và nghị lực, trí tuệ và niềm tin của Đảng bộ sẽ ra sức xây dựng quê hương Phan Thiết vững về chính trị, giàu về kinh tế; đẹp về văn hóa, mạnh về an ninh quốc phòng và là điểm đến an toàn, thân thiện và nghĩa tình.

### **III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN CỦA THÀNH PHỐ THÁNG 4/2023**

#### **1. Trên lĩnh vực kinh tế**

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố. Trong tháng, đã kiểm tra, kiểm soát 05 vụ; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 4/2024 là 246.700.000 đồng/22 vụ.

Trong tháng, lượng khách du lịch đến Phan Thiết ước đạt 385.000 lượt khách, lượt khách tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là 104.322 lượt; trong đó, khách nước ngoài khoảng 47.198 lượt, lượng khách tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn được đảm bảo, không xảy ra ngộ độc thực phẩm; các doanh nghiệp, cơ sở du lịch thực hiện khá tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng, đảm bảo môi trường sạch sẽ.

Thu ngân sách tháng 4/2024 ước được 100.000 triệu đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước thu 646.350 triệu đồng, đạt 47,2% dự toán pháp lệnh, tăng 40,3% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 4.900 tấn, lũy kế 04 tháng ước đạt 13.570 tấn, bằng 108,9% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng tôm giống ước đạt 40 triệu post, lũy kế 04 tháng đạt 119 triệu post, bằng 100% so với cùng kỳ. Phối hợp Trạm Kiểm ngư khu vực Phan Thiết xử lý 04 vụ tàu cá Phan Thiết vi phạm hành vi không đăng ký lại tàu cá theo quy định, không cập cảng chỉ định với tổng số tiền phạt là 30.000.000 đồng.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Tiêu độc, sát trùng 3 chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi; vận động người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. Chỉ đạo rà soát tình hình công tác triển khai công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

## **2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị**

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2024; tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố; xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án trên địa bàn.

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và tiếp tục thực hiện chủ đề “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”.



### **3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội**

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình Học kì II năm học 2023-2024; Chỉ đạo tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024; Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức Giải Đua xe đạp thành phố Phan Thiết mở rộng năm 2024 - Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2024) và kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

### **4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền**

#### **4.1. Về quốc phòng - an ninh**

Chỉ đạo tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17; thăm đơn vị nhận quân và chiến sĩ mới năm 2024; tuyên truyền hướng nghiệp và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh Quân sự năm 2024. Triển khai tuyển chọn cán bộ Ban CHQS phường, xã tham gia thi và đào tạo cao đẳng, đại học, văn bằng 2 ngành quân sự cơ sở năm 2024. Kiện toàn đội tàu theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ; rà soát các đối tượng chưa qua bồi dưỡng, cập nhật Kiến thức quốc phòng và an ninh của các cơ quan đơn vị của tỉnh và thành phố, phường, xã.

Trong tháng, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 28 vụ, so với tháng trước tăng 04 vụ (28/24), trong đó tội phạm rất nghiêm

trọng xảy ra 02 vụ; đã điều tra làm rõ 26/28 vụ, làm rõ 01/02 vụ án rất nghiêm trọng, bắt 63 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài sản khoảng 359 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ, làm 01 người chết, 10 người bị thương, so với tháng trước giảm 02 vụ (10/12), giảm 01 người chết (01/02), giảm 04 người bị thương (10/14); xử phạt 652 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 249 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 146 trường hợp. Xảy ra 03 vụ cháy, nổ, so với tháng trước tăng 01 vụ (03/02), thiệt hại tài sản ước tính 53 triệu đồng. Xảy ra 04 vụ /04 người chết do đuối nước. Công an thành phố bắt 03 vụ/15 đối tượng đánh bạc, thu giữ 1,7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật các loại. Bắt 04 vụ/07 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 4,7 gram ma túy tổng hợp. Phát hiện 01 vụ/01 cơ sở kinh doanh hàng hóa không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tạm giữ hơn 645 sản phẩm.

#### **4.2. Về xây dựng chính quyền**

Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” trên địa bàn thành phố.

### **IV- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

#### **Khu phố 14 phường Phú Thủy - điểm sáng trong thực hiện đảm bảo “An toàn về an ninh trật tự”**

Nằm ở trung tâm TP Phan Thiết, khu phố 14, phường Phú Thủy hiện có 615 hộ dân và được chia làm 07 tổ tự quản. Nhờ phát huy tốt vai trò của cấp ủy, ban điều hành khu phố, sự phối hợp của Công an phường và đặc biệt là sự chung tay đồng lòng của Nhân dân nên nhiều năm qua công tác đảm bảo tình hình an

ninh trật tự của khu phố 14 luôn được giữ vững, tạo sự ổn định và phát triển cho khu phố. Năm 2023 vừa qua, khu phố đã được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban điều hành khu phố 14, phường Phú Thủy - Bà Trần Thị Phương, cho biết: Hiện nay, trước tình hình thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao nên một trong những nhiệm vụ được cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố tập trung triển khai đó là tuyên truyền vận động bà con chấp hành việc sử dụng điện an toàn, đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC) đi đôi với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu phố. Bởi, là một khu phố đông dân nằm ở trung tâm TP Phan Thiết có nhiều tuyến đường chính, nhà ở kết hợp kinh doanh xen lẫn các dịch vụ karaoke, quán ăn, các vật liệu dễ xảy ra cháy... nên từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, khu phố luôn tập trung cho công tác này. Trong đó, căn cứ tình hình thực tế của khu phố trong môi trường đô thị vừa ở vừa kết hợp kinh doanh, cấp ủy, BÐH khu phố phối hợp Ban công tác Mặt trận, trao đổi phân công các Chi hội đoàn thể, Tổ tự quản, Đảng viên nòng cốt phối hợp cùng Cảnh sát khu vực tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng công tác PCCC trên địa bàn khu phố, coi việc phòng cháy là việc cấp thiết luôn phải đảm bảo an toàn nhất cho bà con. Bên cạnh đó, khu phố đã gửi bản cam kết đến các hộ kinh doanh phải trang bị mỗi hộ 1 bình chữa cháy, trang bị lối thoát hiểm, sắp xếp hàng hóa vật liệu dễ cháy xa khu vực nấu nướng, gần lửa..v.v. Đến nay, cùng với việc vận động Nhân dân tham gia và thành lập 19 tổ liên gia PCCC, 01 điểm chữa cháy công cộng, hơn 90% hộ dân khu

phố 14 đã trang bị ít nhất một bình chữa cháy - trong đó qua kiểm tra có 100% hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ đã trang bị và được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

Đi đôi với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được khu phố tập trung triển khai. Đặc biệt, thông qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm gắn với các phong trào được triển khai như: Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hay toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư kết hợp với các mô hình camera an ninh không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân mà qua đó nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho đời sống của bà con được, đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân khu phố. Tỷ lệ hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình văn hoá vì thế cũng tăng lên qua từng năm, riêng trong năm 2023, khu phố có 559/615 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. Do đặc thù là địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nên bên cạnh phối hợp tuần tra, cảnh báo cho bà con Nhân dân cẩn thận trong việc giữ gìn tài sản, giảm việc mất trộm, Tổ Bảo vệ dân phố cũng thường xuyên, tuần tra, kiểm soát nắm tình hình các cơ sở kinh doanh, nhà trọ, cho thuê, người tạm trú...nếu có biểu hiện nghi ngờ thì theo dõi, báo cáo xin ý kiến xử lý ngay, không để xảy ra các điểm nóng, hạn chế thấp nhất các vụ, mâu thuẫn, gây rối trật tự trong Nhân dân.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả của cán bộ và Nhân dân khu phố 14 trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhiều năm qua khu phố đã được Công an phường, UBND phường, Công an TP Phan Thiết khen thưởng. Và trong tháng 01/2024, khu phố 14 được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen “vì đã có

thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy, đánh giá: *“Khu phố 14 là một trong những khu phố triển khai và thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật của địa phương. Trong đó, bằng hình thức xã hội hóa, khu phố đã thực hiện được nhiều phần việc có ý nghĩa, như: vận động thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc lắp đặt camera an ninh, trang bị bình chữa cháy. Tinh thần đoàn kết và ý thức chấp hành của bà con trong khu phố cũng rất cao. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự tại đây đã có những chuyển biến rất tích cực trong những năm gần đây”*. *“Qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an phường đánh giá rất cao những kết quả đạt được của khu phố 14 trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; đồng thời, sự phối hợp của Cấp ủy, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận khu phố trong việc nắm bắt thông tin, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều năm liên khu phố 14 đã được Giám đốc Công an tỉnh công nhận là khu phố An toàn về an ninh trật tự. Khu phố đã được Công an thành phố và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 01 và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi khi có vụ việc hay triển khai công tác gì, khu phố đều triển khai xử lý rất kịp thời không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự”* - Đại úy Phan Huỳnh Duy Phương - Công an phường Phú Thủy, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn khu phố 14, đánh giá thêm.

Phát huy kết quả đạt được và để tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, khu phố 14 phường Phú

Thủy xác định sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử thực hiện chuyển đổi số quốc gia, thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm đi đôi với việc trang bị thêm các mắt camera an ninh trên các tuyến đường và tại gia đình hộ dân.

## **V- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ**

### **1. TP. Phan Thiết kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm**

Trong 02 ngày (từ ngày 28/4 và 29/4/2024), Đoàn kiểm tra Liên ngành về an toàn thực phẩm TP. Phan Thiết tổ chức kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra 09 cơ sở, trong đó xử phạt 02 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Một số cơ sở còn chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên theo quy định, thiếu hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Ngoài ra, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra về niêm yết giá cả và cân đối chứng đối với một số vừa Hải sản và điểm buôn bán Hải sản tại Làng Chài Mũi Né và khu vực Hòn Rơm Mũi Né, nhắc nhở các cơ sở phải tuân thủ theo đúng quy định.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn đối với du khách trong dịp lễ 30/4 và 01/5. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 của TP. Phan Thiết với chủ

đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024.

## **2. Phan Thiết: sôi nổi hội thao “tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024**

Ngày 20/4/2024, UBND TP. Phan Thiết đã tổ chức chức thành công Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” lần thứ I, năm 2024.

Hội thao có 18 đội tham dự với 144 vận động viên đến từ các “Tổ liên gia an toàn PCCC” của tất cả các phường, xã trên địa bàn TP. Phan Thiết. Các đội trải qua 02 phần thi: Lý thuyết (trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH) và Thực hành đồng đội (chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh).

Ở phần thi lý thuyết diễn ra rất sôi nổi, các đội đã trả lời đầy đủ, và chính xác nội dung câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra. Đối với phần thi thực hành các đội cũng đã phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn các biện pháp chữa cháy, cứu người, cứu tài sản trong đám cháy, thể hiện được khả năng sử dụng thành thạo công cụ chữa cháy và CNCH.

Kết thúc Hội thao, Đội phường Đức Thắng đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về đội phường Phú Trinh; và đội phường Phú Thủy đứng hạng ba. Sau Hội thao lần này, TP. Phan Thiết sẽ chọn đội xuất sắc nhất tham gia Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, trên địa bàn Phan Thiết đã xây dựng và duy trì 359 “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Thông qua Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” TP.

Phan Thiết lần thứ I, bên cạnh là cơ hội để các “Tổ liên gia an toàn PCCC” biểu dương lực lượng, thể hiện những kỹ năng, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản; mà còn là dịp để các “Tổ liên gia an toàn PCCC” trao đổi, học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời rèn luyện sức khỏe, ý chí chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

### **3. Thăm, tặng quà chiến sỹ mới tại Trung đoàn 812**

Sáng ngày 13/4/2024, Trung đoàn Bộ binh 812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức gặp mặt cấp ủy, chính quyền các địa phương và gia đình chiến sỹ mới sau hơn một tháng huấn luyện.

Tham dự buổi gặp mặt, đoàn công tác của thành phố Phan Thiết có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Ban CHQS thành phố và lãnh đạo một số phường, xã, thân nhân của 30 chiến sỹ mới.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã thông tin kết quả hơn một tháng huấn luyện chiến sỹ mới năm 2024. Xa gia đình, xa người thân, các chiến sỹ mới đã đón nhận sự quan tâm của đồng đội, chỉ huy các cấp, luôn gần gũi chia sẻ, hướng dẫn tận tình, cụ thể, giúp chiến sỹ mới tự tin vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ, nhanh chóng làm quen, hòa nhập với môi trường quân đội. Với những biện pháp, cách thức phù hợp trong quản lý, huấn luyện chiến sỹ mới, cùng tinh thần, thái độ trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ. Đến nay 100% chiến sỹ mới tại Trung đoàn Bộ binh 812 luôn an tâm tư tưởng học tập, công tác, tham gia huấn luyện sôi nổi.



Được người thân đến thăm, địa phương quan tâm động viên, dặn dò, tặng quà càng thôi thúc các chiến sĩ mới quyết tâm hơn trong học tập, huấn luyện. Thân nhân các gia đình cũng bày tỏ niềm vui khi thấy được sự trưởng thành của con em mình cả về tinh thần và thể chất. Đồng thời tin tưởng rằng, trong môi trường quân đội, những chiến sĩ trẻ sẽ đoàn kết, phấn đấu cùng với tập thể đơn vị tích cực huấn luyện, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong dịp này, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã gặp mặt, tặng quà cho 30 chiến sĩ mới của quê hương Phan Thiết đang huấn luyện tại Trung đoàn và động viên các chiến sĩ tiếp tục học tập, công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật để cùng đơn vị hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

#### **4. Phan Thiết họp đánh giá kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý I/2024**

Chiều ngày 11/4/2024, UBND TP. Phan Thiết tổ chức cuộc họp nghe Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố báo cáo kết quả hoạt động quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn chính sách xã hội trên địa bàn TP. Phan Thiết là gần 455 tỷ đồng, tăng gần 9,6 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh là gần 25,8 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong quý I/2024 là hơn 32 tỷ đồng/1.189 lượt khách hàng, tập trung chủ yếu các chương trình: cho vay học sinh - sinh viên, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là hơn 2,5 tỷ đồng, tăng 77 triệu đồng so với đầu năm.

Trong quý II/2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Phan Thiết tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch cấp trên giao, gồm: tăng trưởng dư nợ đạt 99%, chỉ tiêu huy động vốn đạt 95%; đồng thời, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã - phường, chất lượng hoạt động điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn.

### **5. UBND thành phố Phan Thiết chỉ đạo tập trung thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đại**

Ngày 05/4/2024, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Công văn triển khai thực hiện Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Đại. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Đại, cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh Đại động vật trong cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi, giết mổ chó, mèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao sự nhận thức trách nhiệm của người nuôi chó, mèo với cộng đồng; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho UBND các phường, xã và Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp thành phố về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Đại để kịp thời xử lý.

Tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, mèo; số lượng chó, mèo ở từng khu dân cư, thôn, xã, đặc biệt các trường hợp nuôi chó thả rông. Hướng dẫn, yêu cầu các chủ hộ nuôi chó, mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là việc khai

báo, tiêm vắc xin và phòng, chống bệnh Đại; không để chó, mèo thả rông, khi đưa chó, mèo ra nơi công cộng, nơi đông người, khu dân cư, chung cư phải quản lý và thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người xung quanh (đặc biệt đối với chó phải được đeo rọ mõm, có dây xích và người dắt) và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh Đại cho chó, mèo và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Đại cho chó, mèo nuôi. Thực hiện giám sát bệnh Đại, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Đại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch. Tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Đại trên động vật phải được lấy mẫu và gửi đến cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm bệnh Đại.

Khẩn trương thành lập và triển khai Đội chuyên trách bắt chó thả rông nhằm xử lý triệt để tình trạng chó thả rông gây mất trật tự, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt chó ở nơi công cộng theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1006/UBND-KT ngày 22/02/2024 và Công văn số 1595/UBND-KT ngày 18/3/2024. Chỉ đạo lực lượng Công an kịp thời điều tra, xử lý nghiêm trường hợp chủ nuôi chó không thực hiện quy định về nuôi, quản lý chó dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông lồng ghép nội dung phòng, chống bệnh Đại giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh vào dạy học chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; đồng thời thường xuyên hướng dẫn về cách về phòng, chống bệnh Đại cho các em học sinh.

UBND thành phố cũng giao cho Phòng Kinh tế tham mưu thành lập các Đoàn công tác để phối hợp với các đơn vị chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đại tại các cơ sở, địa phương có nguy cơ cao và điều tra các trường hợp chó đại cắn gây thương vong trên người.

## **6. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

Vào sáng ngày 26/4/2024, sau nghi lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận, tại hội trường A Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Phan Thiết lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Đoàn Kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”. Dự và chỉ đạo Đại hội có các ông bà: Bó Thị Xuân Linh - Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; Phạm Văn Nam - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết; Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ 09 huyện thị trong tỉnh; lãnh đạo các phòng ban và 18 xã phường cùng 179 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo và cá nhân tiêu biểu trên toàn thành phố. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lựa chọn tổ chức Đại hội điễm cấp huyện.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, MTTQ Phan Thiết đã thực hiện hoàn thành chương trình hành động Đại hội MTTQ VN Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Từng bước đổi mới phương thức hoạt động hướng về khu dân cư, chú trọng công tác tuyên truyền, vận

động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động thiết thực, phù hợp với thực tế cuộc sống nên được sự đồng tình hưởng ứng và tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì phong trào và được sự tín nhiệm của Nhân dân... MTTQ thực sự là tổ chức đáng tin cậy trong việc phát huy quyền làm chủ, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; mở rộng, củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền trong công cuộc đổi mới của đất nước và địa phương. Nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động thiết thực, phù hợp với thực tế cuộc sống nên được sự đồng tình hưởng ứng và tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân tham gia. Nổi bật, cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng” theo Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và thực hiện Chủ đề “*Chinh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp*” đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Với phương châm “*lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho nhân dân*”, cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” thời gian qua đã góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị Phan Thiết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; các mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng học tập” được nhân rộng gắn với danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Toàn TP hiện có 126 khu dân cư bảo vệ môi trường, 72

mô hình “camera an ninh”, 34 mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, 359 mô hình “Tổ liên gia đảm bảo an toàn PCCC” và 440 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. 5 năm qua, mặt trận các cấp đã phối hợp vận động Nhân dân đóng góp thực hiện 168 công trình chỉnh trang hạ tầng các khu dân cư bên trong với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị Phan Thiết ngày càng khởi sắc. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 5 năm đã vận động được trên 6 tỷ 800 triệu đồng/4 tỷ 950 triệu đồng chỉ tiêu giao. Từ nguồn quỹ vận động và sự hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị, cá nhân hảo tâm, đã xây dựng 45 căn nhà mới và sửa chữa 28 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, hỗ trợ cho 357 học sinh, sinh viên có điều kiện đến trường, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh ... với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo bền vững, hoàn thành chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn thành phố đến năm 2024 giảm còn 0,63%. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyết định 217 và quyết định 218 của Bộ Chính trị...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Phan Thiết khóa 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 65 vị; Bà Phan Thị Thanh Mai - ủy viên ban thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa 9 được Đại hội hiệp thương tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương cử 24 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh diễn ra trong thời gian tới. Tại đại hội, lãnh đạo Ủy ban mặt MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cũng đã trao bức tranh

“Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn”; thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Phạm Văn Nam đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” và UBND TP, Ủy ban MTTQ TP đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận nhiệm kì qua.

## **VI- VĂN BẢN MỚI**

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024

### **1. Từ ngày 15/5/2024, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần.**

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 15/5/2024.

Về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân hằng năm, Quyết định 05/2024/QĐ-TTg nêu rõ, trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh

hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

## **2. Chính phủ giao Bộ Nội vụ hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tháng 5/2024.**

Ngày 05/01/2024, Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được ban hành. Trong đó, Chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Liên quan đến chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chính phủ giao Bộ Nội vụ hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tháng 5/2024.

Đây là cơ sở để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

**BAN TUYÊN GIÁO**